

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4103/GDĐT-KHTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2020

Về cung cấp bổ sung thông tin phục vụ  
rà soát các đơn vị thực hiện kê khai giá  
dịch vụ giáo dục (giá học phí)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Căn cứ Luật Giá năm 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 2545/GDĐT-KHTC ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đề nghị cung cấp thông tin phục vụ rà soát các đơn vị thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục (giá học phí) gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện. Đến nay đã có 22/24 quận, huyện gửi danh sách về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDĐT quận Tân Phú và Phòng GDĐT quận Phú Nhuận chưa gửi danh sách). Một số quận, huyện đã gửi danh sách nhưng vẫn còn thiếu thông tin về mã số thuế và mã số doanh nghiệp. Đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin theo danh sách đính kèm (Biểu 1), nếu các trường chưa có mã số thuế ghi rõ lý do.

Các trường do hộ cá thể thành lập đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo phòng chức năng cung cấp thông tin về mã số thuế, mã số doanh nghiệp của các trường theo danh sách đính kèm (Biểu 2).

Các đơn vị cung cấp bổ sung thông tin bằng văn bản và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 12 năm 2020, đồng thời gửi tập tin số liệu vào hộp thư điện tử theo địa chỉ: [ntngoc.sgddt@tphcm.gov.vn](mailto:ntngoc.sgddt@tphcm.gov.vn) với cấu trúc tên tập tin: "KeKhaiGia2020\_Tên đơn vị" (Ví dụ: KeKhaiGia2020\_Phòng GDĐT Quận 3). Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính theo số điện thoại 028.3829.7847.

(Biểu mẫu báo cáo số liệu được đăng tải kèm theo Công văn này trên trang thông tin điện tử của Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tại mục Thông báo: <https://kehoachtaichinh.hcm.edu.vn>).

Nơi nhận:

- Như trên (kèm danh sách);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, P.KHTC. ✓



Lê Hoài Nam